

ABSOLUTELY JAPAN SNOW WINTER 6D4N

ที่สุดแห่งการเดินทางในช่วงเวลาสุดพิเศษ เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย
เพลิดเพลินกับสกีรีสอร์ทชื่อดังของญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโตะ ทาคาโตะ วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซน จิโกคุดานิ
เต็มอิ่มช้อปปิ้งคารุชิวาว่า ปรีนซ์ เอ้าท์เล็ท ชินจูกุ อีออนพลาซ่า
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมทั้งพัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมียม ... แล้วคุณจะทำเรา

กำหนดการเดินทาง 16-21 กุมภาพันธ์ 2561**

จำกัด 25 ท่านเท่านั้น

วันแรกของการเดินทาง (1)	กรุงเทพฯ – นาริตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
19.30 น.	พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก สะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
22.35 น.	ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2)	นาริตะ – คาวาโกเอะ – คารุชิวาว่า – คารุชิวาว่า ปรีนซ์ เอ้าท์เล็ท
06.20 น.	เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
เช้า	บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริเวณสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าโบราณ ตั้งแต่สมัยเอโดะ สถาปัตยกรรมการออกแบบโดยต้นตำรับในสมัยเอโดะ ปัจจุบันคาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่า ผสมกับความทันสมัยได้อย่างดี และพลาด ไม่ได้ในการเดินเล่น ใน ตรอกขนมหวาน ชื่อว่า ตรอกคาชิยะโยโคะโซะ ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งเรียงรายกันเยอะมากมาย โดยเฉพาะขนมจาก

มัทหวาน ของดีของเมืองคาวาโกะ เอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น อบกรอบ พายมัทหวาน มัทหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมัทหวาน



เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเช็ทเมนูอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง कारुอิซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า(Karuizawa Prince Shopping Plaza) แหล่งช้อปปิ้งใหม่เอ้าท์เล็ตล่าสุดของเมืองคารุอิซาว่าจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดัง อาทิเช่น Coach, Lacoste, Edwin, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทันสมัยอื่นๆ อีกด้วย



ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก :

Karuizawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **Jigokudani Money Park** นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษชมลิงแช่ออนเซนกลางบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ชมความน่ารักที่อาศัยอยู่ร่วมกันและมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมลิงแช่ออนเซน คือเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี ท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยความขาวของหิมะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่



วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญ และยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นพุทธแห่งแรก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญี่ปุ่น (พระพุทธรูปของจริงจะเปิดให้ชมทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ รอบถัดไปจะเป็นปี ค.ศ. 2021) วัดแห่งนี้ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1707 เข้าไปจะพบกับห้องโถงกลางของวัดที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆ จากนั้นจะเข้าสู่ห้องภายในที่มีแท่นบูชา และนำไปสู่ทางเดินห้องใต้ดินที่มีดินที่มิดสนิท เวลาเดินก็จะใช้มือคลำหาทางไปเรื่อยๆ โดยจะไปเจอห้วงประตูซึ่งอยู่ตรงกับตำแหน่งพระประธานด้านบนพอดี ผู้ที่ศรัทธาเชื่อกันว่าเมื่อทำแล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ เหมือนมีแสงสว่างนำทางชีวิต ใครได้มาก็ลองทำกันดูนะ



เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเช็ดเมนูอาหารญี่ปุ่น

นำท่านสู่ **ฮาคุบะสกีรีสอร์ท** อิสระให้ท่านได้สนุกกับประสบการณ์การเล่นสกี หิมะ หรือสไลเดอร์ โดยฮาคุบะสกีรีสอร์ทนั้นขึ้นชื่อในฐานะที่เป็น **สวรรค์แห่งกีฬานานาชาติอย่างปีนเขาและสกี** เนื่องจากในฤดูหนาวจะมีหิมะพาวเดอร์สโนว์สัมผัสนุ่มสุดฟินตกลงมาจากฟ้า ลานสกีฮาคุบะจึงได้รับความนิยมในหมู่นักเล่นสกีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลานสกีฮาคุบะฮับโอบีโอเนะซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิกในนาคาโน่นั้นได้รับความนิยมมาก



ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก

Hakuba Mominoki Hotel หรือเทียบเท่า



วันที่สี่ของการเดินทาง (4)

ฮาคุบะสกีรีสอร์ท - มัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - ปราสาททาคาโตะ - โมโตสุ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่าน**ชมปราสาทมัตสึโมโตะ** จากด้านนอก ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงที่โกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยที่ กำแพงหิน กับ คูน้ำที่อยู่รอบปราสาทแห่งนี้เท่านี้ที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีต บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่า "ปราสาทอิกา" หรือ "ปราสาทดำ" นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นหลักในการก่อสร้าง



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะปราสาทคาโตะ(Takato Castle Ruins Park) เป็นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญี่ปุ่น สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาของเมืองอินา จังหวัดนากาโน่ ห่างจากมัตสึโมโตะ ไปทางทิศใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โมโตสุ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

ที่พัก : **Motosu View Hotel** หรือเทียบเท่า

(โรงแรมในคืนนี้เป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น จะมีลักษณะเป็น Traditional Hotel ในต่างจังหวัด ซึ่งจะมีขนาดเล็ก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่ครบครันเหมือนโรงแรมสมัยใหม่ตามตัวเมืองใหญ่ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบชาวญี่ปุ่น)** ท่านสามารถลงอาบน้ำแร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน **



วันที่ห้าของการเดินทาง (5) โมโตสุ – ไร่สตอเบอร์รี่ – โตเกียว – ซัปโปโรชินจูกุ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอร์รี่ ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับสตอเบอร์รี่จากไร่ ให้ท่านอิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตอเบอร์รี่สดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตอเบอร์รี่เลี้ยงชื่อ, แยมสตอเบอร์รี่, สตอเบอร์รี่อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสตอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง(ไร่สตอเบอร์รี่ ตาลฤดูกลางที่ญี่ปุ่นจะเริ่มเดือน ม.ค. – พ.ค. แต่หากจำนวนไม่มากพอ ทางไร่อาจจะไม่เปิดให้ได้เข้าชม) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว



เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ **ชินจูกุ** ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า **ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร** ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน **100 yen** สินค้าภายในร้านจะราคา **100 เยนเท่ากันหมด** ทั้งเครื่องสำอาง ก็ฟชีοπ ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อีสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น **KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II** ในราคาถูกกว่าเมืองไทย



ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย **สเต็กเนื้อวอร์ซันดี** เสิร์ฟแบบเทปันยากิ (การนั่งล้อมเตา) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ ให้ท่านได้ชม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น ... โดยเริ่มเสิร์ฟความอร่อยด้วย **สลัดผักสด ๆ** ที่ราดด้วยน้ำสลัดสูตรเฉพาะ, ตามด้วย **เนื้อวัวที่คัดสรรมาอย่างดีจากฟาร์มชั้นนำ** เสิร์ฟพร้อม ข้าว / ขนมปัง, ผักผัก และ ซูปรสดี แล้วตบท้ายด้วย **ของหวาน / ผลไม้ตามฤดูกาล** / สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อจะบริการท่านด้วย **เซ็ตซีฟูดประจำวันของร้านแทน** **สำหรับมือนี้มีเนื้อเป็นวัตถุดิบหลักและเป็นเมนูหลักของทางร้าน**

ที่พัก

East 21 Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า



วันที่หกของการเดินทาง (6)

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นาริตะ - ช็อบปังอิออน - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นำท่านเดินทางกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ **วัดอาซากุสะคันทันนอน** ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ **ประตูคามินาริโมจิ** ของวัดยังมีความประทับใจด้วย **โคมไฟกระดาษสีแดง** ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป **เทพเจ้าแห่งลม และ สายฟ้า** เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกป้องรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น **ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม - เข้าวัดถุมงคล** เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล หรือเลือก จะเดินเล่นตาม **ถนนนาคามิเซะ** ที่ท่านจะได้ **ชม-ช็อป** สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ รม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชม **ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น** ก็ย่อมได้ ตามอัธยาศัย ...



เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขณะเลือกซื้อสินค้า

จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ **อโอน พลาซ่า** อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซื้อหาสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต และจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ... หรือสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้านมือ 2 **Book-Off** สินค้ามือ 2 คุณภาพดีได้รับการการันตีจากร้าน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเกมส์ ของเล่นเด็ก โมเดล เสื้อผ้า หนังสือ รวมไปถึงของใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างมากมาย อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ...สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ **สนามบินนาริตะ**



17.30 น. ออกเดินทางจาก นาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน **TG677**

22.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

ประเภทผู้เดินทาง	ลูกค้ำปกติ	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	92,900.-	90,900.-	91,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	88,900.-	86,900.-	87,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	83,900.-	81,900.-	82,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	78,900.-	76,900.-	77,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม	20,000.-	20,000.-	20,000.-
มีตัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดท่านละ	18,000.-	18,000.-	18,000.-
มีตัวแล้ว (เด็ก) ลดท่านละ	14,000.-	14,000.-	14,000.-

**** กรณีออกเดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่านละ 5,000 บาท****



เงื่อนไขการชำระเงิน : สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 30,000. - บาท ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่งจ่ายในนาม **บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด**
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาฝากซีใบนำฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี **บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเซน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน

หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน

📌 “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ**

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ **มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ**

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ **ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด**

คะแนนสะสมสำหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	909	909
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	869	869
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..มีเตียงเสริม)	819	819
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม)	769	769
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)	200	200
มีตัวแล้ว (ผู้ใหญ่)	729	729
มีตัวแล้ว (เด็ก)	729	729

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชำระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนاجر ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ **พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง**
2. ค่าที่พัก **ห้องละ 2 ท่าน** ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเช้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน **ท่านละ 1,500,000.- บาท**

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. **ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!**

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำนผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พุดจาหยาบคาย, ต้มสุราบนรถ, ก่อเสียงรบกวนรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำนผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำนผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะเด็กเล็กอาจอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเที่ยวบินของทัวร์ที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มีได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัวหรือชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทำการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีใช้ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ามี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น